



ความเชี่ยวชาญ
ของเจ้าของ



ได้รับการรับรอง
โคเซอร์



ผลิตในโรงงานของ
ตัวเอง



ได้รับการรับรอง
ฮาลาล



ทำจากส่วนผสม
ธรรมชาติ

BENEFITS

- เป็นอาหารที่เหมาะกับเวลาเร่งด่วน ทำได้รวดเร็วและเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
- สามารถรับประทานแทนมื้ออาหารหรือเป็นของว่างก็ได้
- ย่อยง่าย ซึ่งดีกับลำไส้และระบบย่อยอาหารในร่างกายของทุกคน
- ทำขึ้นจากแหล่งอาหารทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าร่างกายของคุณจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ให้พลังงานน้อยกว่า 100 แคลอรี ปราศจากคอเลสเตอรอล มีไขมันต่ำและมีน้ำตาลน้อย
- ปราศจากน้ำตาลเทียม ปราศจากรสชาติปรุงแต่งและสารกันเสีย
- รสชาติแสนอร่อยจากธรรมชาติที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องหลงรัก

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ไวตาเชค®

เชคแสนอร่อยนี้อุดมไปด้วยพลังของวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดพร้อมทั้งโปรตีนและไฟเบอร์

ไวตาเชค® ช่วยทำให้คุณอิ่มท้องอยู่ยาวนานและช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายของคุณ ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย รวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด คุณมั่นใจได้เลยว่าในทุกๆ แก้วของไวตาเชค® คุณจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และไฟเบอร์ที่จำเป็นต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอน

ไวตาเชค® มีส่วนผสมจากลูกเดือยซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ นอกจากนี้ยังมีโปรตีนจากถั่วและคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพสำหรับร่างกายของคุณ ไวตาเชค® ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ปราศจาก GMO และมีให้เลือก 2 รสชาติ คือ รสสตอเบอร์รี่ รสช็อคโกแลต เรามักด้วยกัน 2 รสชาติ คือ รสสตอเบอร์รี่ รสช็อคโกแลต

ปรัชญาการฟื้นฟู®

ไวตาเชค® ของเรา สร้างจากปรัชญาการฟื้นฟู® โดยการผสมผสานของพืชที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นส่วนประกอบหลักเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยบำรุงร่างกาย ปรับสมดุลร่างกายและทำความสะอาดร่างกายทุกสัดส่วน เพื่อให้ร่างกายมีความสมดุลและมีสุขภาพที่ดีที่สุด

ส่วนประกอบหลัก

ลูกเดือย

ลูกเดือยเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ คือสารพอลิฟีนอลซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายสำหรับทุกคน ทุกช่วงวัย และยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย

ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (FOS)

ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ คือพรีไบโอติก ซึ่งจัดเป็น สารให้ความหวาน ทดแทนน้ำตาลจากธรรมชาติ มีรสชาติเหมือนกับน้ำตาล ให้พลังงานต่ำกว่าน้ำตาลทรายและละลายในน้ำได้ดี เนื่องจากสารนี้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ จึงตกเป็นอาหารอันโอชะของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เรานั่นเอง

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : ไวตาเชค® แตกต่างจากโปรตีนเชคยี่ห้ออื่นๆอย่างไร

คำตอบ : โปรตีนเชคยี่ห้ออื่นๆส่วนมากจะมีส่วนผสมทางเคมี มีสารที่ให้ความหวานซึ่งไม่ได้มาจากธรรมชาติ แต่ไวตาเชค® ของเรามาจากธรรมชาติทั้งหมดและไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย ไวตาเชค® ของเรามีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ไวตาเชค® หนึ่งแก้ว ให้พลังงานน้อยกว่า 100 แคลอรี ปราศจากคอเลสเตอรอล มีไขมันต่ำและมีน้ำตาลน้อย เพราะเราใช้อาหารเป็นส่วนประกอบหลักทั้งหมดคุณจึงมั่นใจได้ว่าร่างกายได้รับสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ อย่างแท้จริง

คำถาม: ไวตาเชค® ย่อยง่ายไหม

คำตอบ: ย่อยง่าย, ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นซึ่งมีส่วนผสมทางเคมีหรือส่วนผสมของผงโปรตีนจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไวตาเชค® ของเราใช้โปรตีนจากถั่วซึ่งเหมือนเต้าหู้ และมีไฟเบอร์ที่มีประโยชน์และช่วยให้ย่อยง่ายอีกด้วย คุณมั่นใจได้เลยว่าไวตาเชค® ของเราเหมาะกับทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารที่ย่อยง่ายในทุกวัน

คำแนะนำ

ผสมน้ำ, นม, นมอัลมอลด์ หรือ น้ำเพื่อสุขภาพที่คุณชื่นชอบ 180-240 มิลลิลิตรกับไวตาเชค® 1 ชงลงในกระบอกเชคของซันไรด์เตอร์ เหย้าให้ละลาย คุณอาจจะเติมน้ำแข็งและหยดผลิตภัณฑ์ซันไรด์® สักหน่อย เพื่อรสชาติที่หวานอร่อยยิ่งขึ้น

คุณสามารถติดตามสูตรไวตาเชค® เพิ่มเติมได้ที่ รายการ Cooking with Katie ทางช่อง Youtube ของ Sunrider

www.sunrider.com

©2016 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. All rights reserved.